

ประจำวันที่ 2-8 กรกฎาคม 2557

### พณ. ได้อำนาจโยนบาปข้าวหาย ลั่นเอาผิดขั้นเด็ดขาดหากพบคนในมีเอี่ยว

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า กรณีที่มีการตรวจสอบสต็อกข้าวของรัฐแล้วพบว่า ในบางโกดังข้าวของรัฐหายไป หรือเสื่อมคุณภาพนั้น จะต้องดูตามสัญญาการเช่าโกดังว่าใครต้องเป็นรับผิดชอบ โดยหากเป็นสัญญาที่องค์การคลังสินค้า (อคส.) หรือองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ทำกับคู่สัญญา คือ เจ้าของโกดัง ในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีปี 56/57 ผู้รับผิดชอบต้องเป็นเจ้าของโกดัง บริษัทตรวจสอบคุณภาพข้าว (บริษัท เซอร์เวย์) หรือผู้ตรวจสอบคุณภาพข้าว (เซอร์เวเยอร์) เพราะสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาแบบรับฝากเก็บข้าว ที่กำหนดให้เจ้าของโกดัง และบริษัท เซอร์เวย์ หรือ เซอร์เวเยอร์ ต้องรับผิดชอบร่วมกัน

ทั้งนี้ หากเป็นสัญญาที่ทำก่อนโครงการรับจำนำข้าวก่อนปี 56/57 ผู้รับผิดชอบต้องเป็นบริษัท เซอร์เวย์ หรือ เซอร์เวเยอร์ เพราะเป็นสัญญาแบบเช่า ที่กำหนดให้บริษัท เซอร์เวย์ หรือ เซอร์เวเยอร์ ต้องรับผิดชอบ เจ้าของโกดังไม่มีส่วนร่วมรับผิดชอบแต่อย่างใด

สำหรับสต็อกข้าวรัฐบาล ที่ผ่านมามีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการจังหวัด ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ซึ่งโดยทั่วไปจะตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ ยังมีกรมการค้าต่างประเทศ และ กรมการค้าภายใน สุ่มตรวจอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมามีการตรวจสอบของทั้ง 3 หน่วยงานมีการรายงานว่า ไม่พบว่ามีข้าวหาย หรือข้าวเสื่อมคุณภาพ แต่เหตุใด เมื่อทหารเข้าตรวจสอบกลับพบว่าข้าวหายไปจำนวนมาก ดังนั้น ผู้รับผิดชอบนอกจากจะเป็นเจ้าของโกดัง บริษัท เซอร์เวย์ เซอร์เวเยอร์แล้ว ยังมีคณะกรรมการจังหวัด รวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย จะโยนความผิดให้ อคส. รับผิดชอบฝ่ายเดียว ตามที่ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวหาคงไม่ได้

อย่างไรก็ตาม เมื่อตรวจสอบพบข้าวหายแล้ว อคส. ได้แจ้งความดำเนินคดีแล้ว ส่วนกระทรวงพาณิชย์ หากตรวจสอบพบว่า มีเจ้าหน้าที่กรมการค้าภายใน กรมการค้าต่างประเทศ และ อคส. รู้เห็นเป็นใจจะดำเนินการขั้นเด็ดขาด

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์

### คสช. จ่อฟันทุจริตจำนำข้าว

คสช. เตรียมดำเนินคดี ทุจริตโครงการจำนำข้าว หลังรายงานทีมตรวจสอบ 3 วันแรก พบข้าวหาย-เสื่อมคุณภาพ ด้าน ม.ล.ปนัดดา เชื่อเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ขณะทีมตรวจสอบวันที่ 4 พบข้าวหายโกดังพิจิตรอีก 1.5 หมื่นตัน หลายจังหวัดพบข้าวเสื่อมคุณภาพเพิ่ม

การเข้าตรวจสอบโกดังข้าวรัฐบาลของเจ้าหน้าที่เป็นวันที่ 4 ยังพบว่าข้าวหาย-เสื่อมคุณภาพ จากโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลชุดที่แล้ว โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) คาดว่า จะตรวจครบทุกแห่งทั่วประเทศ ภายในสิ้นเดือนก.ค. นี้ ก่อนดำเนินการตามกฎหมาย

ก่อนหน้านี้ คณะกรรมการตรวจคุณภาพและปริมาณข้าว จ.ปทุมธานี เข้าตรวจโกดังข้าวของบริษัท ฟินิกซ์ อกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด 9/1 หมู่ 1 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี โดยพบข้าวหายไป 9 หมื่นกระสอบ ล่าสุดวานนี้ (7 ก.ค.) พบว่ามีข้าวหายในโกดังที่ จ.พิจิตร อีกประมาณ 15,000 ตัน

จากกรณีดังกล่าว คสช. มีการประชุมเพื่อสรุปการดำเนินงานทั้งหมดประจำสัปดาห์ โดยมีพล.อ.ประติพันธ์ สายหัสดี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็นประธาน

ที่ประชุมได้รายงานถึงความคืบหน้าการตรวจสอบโกดังข้าว ของคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพข้าว ว่าในช่วงที่ผ่านมาการตรวจสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่พบปัญหาปริมาณข้าวไม่ตรงกับที่แจ้งไว้ รวมทั้งข้าวด้วยคุณภาพเป็นจำนวนมาก

คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมา จะเร่งตรวจสอบโกดังข้าวทั่วประเทศ โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการเสร็จสิ้นในเดือนก.ค.นี้ พร้อมทั้งจะสรุปผลการดำเนินการทั้งหมดว่า มีปริมาณข้าวไม่ตรงกับตัวเลขในแต่ละโกดังเป็นจำนวนเท่าไร ข้าวเสื่อมสภาพ และข้าวที่ยังมีคุณภาพ รวมทั้งสรุปยอดความเสียหายที่เกิดขึ้น เพื่อเสนอให้ หัวหน้าคสช. พิจารณาดำเนินการต่อไป พร้อมทั้งดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อเอาผิดกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเอื้อประโยชน์ให้มีการทุจริตเกิดขึ้น จนสร้างความเสียหายให้กับประเทศ

ด้าน ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รักษาการปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่ารายงานล่าสุดเมื่อ 6 ก.ค. เวลา 18.00 น. ผลการตรวจสอบข้าวใน 12 จังหวัด โดยทีมผู้ตรวจราชการ 24 ชุดที่ลงพื้นที่ใน 12 จังหวัดภาพรวมพบปัญหา อาทิ ปริมาณข้าวขาวในโกดังแห่งหนึ่งคลาดเคลื่อน 6.99% ซึ่งถือว่าผิดปกติจากที่กำหนดไว้ 5% อีกพื้นที่หนึ่งข้าวหอมมะลิ 100 % เกรด 2 ผู้ตรวจ พบข้าวหายจากบัญชีจำนวนกว่า 80% ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนมาก

นอกจากนั้น พบปัญหาของข้าวไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด คือ กองข้าวล้ม ข้าวเสื่อมคุณภาพ ข้าวมีสีเหลือง มีมอด มีข้าวชนิดอื่นปลอมปนข้าวเป็นฝุ่นแป้ง มีน้ำรั่วซึมมากถูกกองข้าวทำให้เกิดความเสียหาย ทั้งนี้ หากสิ่งที่เกิดขึ้นส่อไปในทางทุจริต ผู้ตรวจราชการจากกระทรวงต่างๆได้ดำเนินการแจ้งความเรียบร้อยแล้ว

สำหรับจังหวัดที่พบข้าวหายมากที่สุด ม.ล.ปนัดดา กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ ต้องบูรณาการทั้งหมดก่อน เพราะการตรวจสอบเพิ่งผ่านไปเพียง 3 วัน ยังเหลือเวลาอีกหลายสัปดาห์ นอกจากนี้ จะลงพื้นที่ในวันที่ 8 - 9 ก.ค.นี้ ส่วนจะเป็นพื้นที่ไหนจะเรียนให้ทราบอีกครั้ง ทั้งนี้ เชื่อว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ ทางโกดังจะไม่สามารถปรับเปลี่ยนโยกย้ายข้าวได้ เนื่องจากมีการล็อกกุญแจ 2-3 ดอก

"ข้าวหายคงอนุมานไปก่อน ว่ามีเจ้าหน้าที่องค์การคลังสินค้า (อคส.) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) เกี่ยวข้อง คิดว่าใครที่รู้ตัวว่ากระทำผิดคงอยู่ไม่ค่อยสบายใจ น้ำลตตอตุต เพราะฉะนั้นหากใครทำอะไรในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะเป็นข้าราชการของแผ่นดิน ต้องประพฤติอยู่ในหลักของความสุจริต ยุติธรรม ถ้าปฏิบัติเป็นอย่างอื่นก็จะเสียหายแก่ตนและองค์กร" ม.ล.ปนัดดา กล่าว

สำหรับการดำเนินคดีนั้น ม.ล.ปนัดดา กล่าวว่าผู้ที่จะไปตรวจต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาอย่างรอบคอบและคงต้องมีการพิจารณาถึงโทษต่อไป ซึ่งรายงานจะส่งให้หัวหน้าคสช.พิจารณา

เมื่อวันที่ 7 ก.ค. คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพและปริมาณข้าวของจังหวัดพิจิตร ชุดที่ 84 ยังเดินทางทำการตรวจข้าวที่ไซโล บริษัทเคทีพีอะโกร จำกัด หลังที่ 2,3 เลขที่ 25/3 หมู่ 3 ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ซึ่งวันนี้จะทำการตรวจสอบในไซโล หมายเลข 2 และหมายเลข 3 จากที่ก่อนหน้านี้ได้ตรวจสอบที่ไซโลที่ 7 และ 8 จากทั้งหมด 13 ไซโล ปรากฏว่าพบข้าว 5% ได้หายไปจากทั้ง 4 ไซโล ประมาณ 15,000 ตัน

เมื่อเจ้าหน้าที่ทหารลองจับข้าวดู พบว่าเป็นแป้งติดมือเป็นจำนวนมาก ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เก็บตัวอย่างข้าว ให้ไหลลงมาตามสายพานและเก็บตัวอย่างข้าวเป็นระยะ เพื่อนำไปตรวจสอบคุณภาพข้าวอย่างละเอียดอีกครั้งในห้องแล็บทางวิชาการ

ขณะเดียวกันทางด้านตัวแทนขององค์การคลังสินค้า (อคส.) ได้มอบหมายให้นางสาวนัยนา เจริญเฝ้า ไปแจ้งความดำเนินคดีกับพ.ต.ต.ณรงค์ศักดิ์ อุตบัววงศ์ พนักงานสอบสวน สภ.บางมูลนาก ให้ดำเนินคดีกับ บริษัทเคทีพี อะโกร จำกัด โดยนายทงศักดิ์ ลิ้มปิสุข กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพัน บริษัทเคทีพี อะโกร ในข้อหาภัยออกทรัพย์ ข้าวสารตามสัญญาฝากเก็บรักษาข้าวสารในไซโล ระบบควบคุมบรรยากาศ โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2556/2557

นางสาวนัยนา ให้การว่า เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา องค์การคลังสินค้า โดย พ.ต.ท.ปิยะวิษณธ์ วงศ์สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการคลังสินค้า ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ทำสัญญาฝากเก็บรักษาข้าวสารในไซโลระบบควบคุมบรรยากาศ โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2556/2557 ตาม

สัญญาเลขที่ ชส.อศส.ฝก.ไซโล 06/2556/2557 ซึ่งผู้ฝากหรือโรงสีผู้เข้าร่วมโครงการของผู้ฝากจะทยอยส่งมอบให้กับผู้รับฝาก

ผู้รับฝากจะต้องตรวจสอบและรับมอบข้าวสารที่ผู้ฝากหรือโรงสีให้ตรงตามปริมาณ ชนิดและคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐานตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ต่อมาเมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2557 คณะผู้เสียหายได้เข้าทำการตรวจแล้วพบว่าหลังจากที่ทำการตรวจสอบข้าวในไซโล หลังที่ 7 แล้ว พบว่ามีข้าวปลอมปน ไม่ตรงกับชนิดที่ฝากไว้และในถึงที่ 21 พบว่าข้าวเหลือง คุณภาพต่ำ รวมถึงข้าวยังหายไปอีกเกือบ 5,000 ตัน

ด้านนายพงษ์ชัย เกษมทวีศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าว ชุดที่ 41 ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวสารในโครงการรับจำนำปีการผลิต 2555/56 ในคลังพัฒนาพาณิชย์ (หลัง1) ตั้งอยู่เลขที่ 167 ม.11 ต.บ้านจาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ เป็นแห่งแรกในพื้นที่รับผิดชอบ 3 จังหวัด มี จ.บุรีรัมย์ ชัยภูมิ และ จ.ขอนแก่น รวม 31 โกดัง

จากการเข้าตรวจสอบโกดังแรกที่ อ.พุทไธสง ซึ่งมีข้าวสารจัดเก็บตามบัญชีอยู่ 2 กอง เป็นข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 จำนวน 20,425 กระสอบ โดยกองที่ 1 เจ้าหน้าที่ได้ใช้วิธีเจาะกองเพื่อพิสูจน์ว่าด้านในมีข้าวอยู่ครบตามจำนวนหรือไม่ ส่วนกองที่ 2 ต้องใช้เวลาตรวจนับหลายชั่วโมง เนื่องจากวางกองไม่เป็นระเบียบทำให้ยากต่อการตรวจนับ นายพงษ์ชัย กล่าวว่ายังไม่พบความผิดปกติ มีเพียงข้าวที่มีสภาพเหลืองเพียงเล็กน้อยประมาณ 1%

เช่นเดียวกับ ที่จ.ชลบุรี นายวิศวะ ศะศิสมิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และนายวรวิทย์ สายสุพัฒน์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นำคณะเข้าตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าว ที่คลังสหกลชลบุรี ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี ตามข้อมูลปริมาณคงเหลือในโครงการรับจำนำข้าวนาปี 2555 ณ วันที่ 22 มิ.ย. 2557 ซึ่งเป็นข้าวขาว 5% จำนวน 28,204 กระสอบ และปลายข้าวเอวันเลิศ 168,664 กระสอบ รวม 196,868 กระสอบ จากการตรวจนับข้าวขาว 5% พบสภาพข้าวเก่าเริ่มเหลือง มีมอดปะปนและหนูกัดแทะเสียหายบางส่วน เพราะเก็บมานานกว่า 2 ปี

จังหวัดชลบุรีมีคลังเก็บข้าวตามโครงการ 5 แห่ง ปริมาณรวมทั้งสิ้น 71,532.142 ตัน ซึ่งคณะทำงานจะเข้าตรวจคุณภาพข้าวให้เสร็จสิ้นภายในสัปดาห์นี้

[ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์](#)

## दैง 2 อธิบัติเช่นสต็อกข้าวเน่า

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.ชุติมา บุญยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเพิ่งมาดำรงตำแหน่งนี้ตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. ที่ผ่านมา ได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกระทรวงพาณิชย์วันที่ 4 ก.ค. จำนวน 2 ราย คือ ย้ายนายสุรศักดิ์ เรียงเครือ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ และแต่งตั้งนางดวงพร รอดพยาธิ์ ที่ปรึกษาการพาณิชย์ มารักษาการอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ และย้ายนายสมชาติ สร้อยทอง อธิบดีกรมการค้าภายใน ไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ และแต่งตั้งนางจินตนา ชัยยวรรณาการ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รักษาการอธิบดีกรมการค้าภายใน

สำหรับนายสุรศักดิ์และนายสมชาติ ได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิบดีในสมัยรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เพื่อให้เข้ามาแก้ไขปัญหาโครงการรับจำนำข้าวในเรื่องของการระบายข้าว ด้านนายสุรศักดิ์ยอมรับว่า ได้รับแจ้งทางวาจาจาก น.ส.ชุติมาแล้ว แต่ยังไม่เห็นคำสั่งอย่างเป็นทางการ ซึ่งอยู่ที่ไหนก็ได้ แล้วแต่ความเหมาะสม

ขณะที่นางประภาศรี บุญวิเศษ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวของรัฐชุดที่ 1 เปิดเผยว่า วันที่ 10 ก.ค.นี้ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะทำงานจะลงพื้นที่ ต.พระแก้ว อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อตรวจสอบโกดังของ หจก.ศิริโยธยา หลังที่ 1 ซึ่งเป็นโกดังเก็บข้าวชนิดข้าวขาว 5% จำนวน 18,559 กระสอบ โดยเป็นไปตามแผนการตรวจสอบโกดังกลางของคณะกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวของรัฐ ชุดที่ 1 ที่รับผิดชอบในพื้นที่จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา จากทั้งหมด 14 จุด ทั้งนี้ จากการเข้าตรวจสอบโกดังกลางไปแล้ว 8 จุด ไม่พบสิ่งผิดปกติ ยังคงเหลืออีก 5 จุด คือที่ อ.ลาดบัวหลวง, อ.ท่าเรือ และ อ.บ้านแพรก

พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนของตำรวจเข้าร่วมดูแลด้านการจัดกำลังกับทุกภาคส่วนเพื่อลงไปตามดำเนินการตรวจสอบ ส่วนกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบข้าวในโกดัง จ.ปทุมธานี พบข้าวหายกว่า 9 หมื่นกระสอบนั้น ได้มีการกล่าวโทษ และสั่งการให้พนักงานสอบสวนในพื้นที่ลงไปตรวจสอบเพื่อหาความชัดเจนอีกครั้งในวันที่ 7 ก.ค.นี้

ที่ จ.พิจิตร นพ.สุรธรรมชัย วัฒนา ยิ่งเจริญชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้าชุดตรวจโกดังเก็บ ข้าว ได้ทำการตรวจโกดังข้าวของ บจก. ศิริชัยอินเตอร์เทรด อ.เมืองพิจิตร ซึ่งเป็นโกดังข้าวขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) โดยในโกดังแห่งนี้มีข้าวขาว 5% จำนวน 214,196 กระสอบ แต่ในขณะนี้เหลือเพียง 13,123 กระสอบ โดยข้าวในโกดังแห่งนี้ได้ขายให้กับผู้ซื้อไปแล้ว และอยู่ระหว่างการขนส่ง แต่ต้องปิดเพื่อรอการตรวจสอบไว้ก่อน

ส่วนแห่งที่ 2 เจ้าหน้าที่อีกชุดได้ไปตรวจสอบ ที่คลังเก็บข้าว บจก.เคทีพีอะโกร เลขที่ 25/3 ต.หอไกร อ.บางมูลนาก ไนโซโลหมายเลข 17 ซึ่งแสดงบัญชีว่าเป็นข้าวขาว 5% เป็นข้าวในโครงการรับจำนำข้าวปี 2556/57 จำนวน 13,986 ตัน แต่ตรวจพบเพียง 8,928 ตัน และยังพบอีกว่าข้าวที่เหลือทั้งหมดเป็นข้าวท่อนและข้าวปลายแทนที่จะเป็นข้าวขาว 5% ตามบัญชี นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจข้าวยังระบุว่าน่าจะเป็นข้าวที่เก่ากว่าปี 2556/57 คล้ายกับการสวมข้าว ซึ่งจะตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง

สำหรับแห่งที่ 3 เจ้าหน้าที่อีกชุดหนึ่งได้ไปตรวจสอบที่คลังเก็บข้าวของเฮงเส็ง หลังที่ 2 เลขที่ 58 หมู่ 8 ต.ตำบลท่าบัว อ.โพทะเล พบว่ากองข้าวกองที่ 6 ล้ม จำนวน 2,000 กระสอบ จึงได้ทำการหยุดตรวจสอบและให้ทำการเรียงกระสอบใหม่ และให้เจ้าหน้าที่ทหารเฝ้าโกดังไว้ก่อน และจะมาตรวจสอบซ้ำในวันที่ 7 ก.ค.อีกครั้ง

นายปิ่นชาย ปิ่นแก้ว ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งเป็นหัวหน้าชุดที่ 84 ได้นำกำลังทหารและฝ่ายพลเรือนเข้าตรวจที่คลังสินค้า บจก. พิจิตรผลิตภัณฑ์ข้าว ซึ่งตั้งอยู่ที่ 9/4 ต.หอไกร อ.บางมูลนาก ซึ่งเป็นข้าวสารในโครงการรับจำนำข้าวขององค์การคลังสินค้า (อคส.) ปี 55/56 จาก 28 โรงสีใน จ.พิจิตร มีปริมาณข้าวสาร 250,281 กระสอบตั้งเรียงอยู่ 14 กอง จึงทำการสุ่มตัวอย่างในกองที่ 1 และกองที่ 6 พบว่าคุณภาพข้าวสารมีปลอมปนที่ไม่ใช่ข้าวสาร 5% ตามที่ระบุไว้

นอกจากนี้ยังพบว่าข้างกระสอบข้าวสารระบุว่า เป็นข้าวที่มาจาก จ.นครปฐม จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.สระบุรี จ.อ่างทอง จ.สุพรรณบุรี แต่ยังไม่สามารถบอกจำนวนได้ จึงตั้งข้อสังเกตของลักษณะที่พบว่าเป็นการบ่งชี้ถึงการสวมสิทธิ์จำนำข้าวโดยเอาข้าวสารจากจังหวัดอื่นมาเวียนเทียนจำนำ ซึ่งจะได้อำนาจให้แม่ทัพภาคที่ 3 และหัวหน้าคสช. ตั้งชุดสืบสวนหาข้อเท็จจริงเพื่อเอาผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ที่ จ.เชียงราย นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวชุดที่ 54 พ.อ.ภาณุวัฒน์ เหนียวแน่น รองผู้บังคับการจังหวัดทหารบก เชียงราย นำคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบคลังสินค้าของ อคส.ตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2556/2557 ของบริษัท ผางาม อัลโลแอนซ์ โลจิสติกส์ จำกัด หลังที่ 1 ตั้งอยู่เลขที่ 59 ม.14 ต.ผางาม อ.เวียงชัย พบว่าคลังสินค้าแห่งนี้ได้เก็บข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 เอาไว้เต็ม โดยแบ่งเป็น 2 กอง และมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 18,000 กระสอบ น้ำหนักทั้งหมด 1,802,796.266 กิโลกรัม ซึ่งข้าวทั้งหมดยังคงอยู่ครบ โดยมีการกองเป็นชั้นสูงตาม ส่วนความผิดปกติโดยทั่วไปยังไม่พบ

นายสมศักดิ์กล่าวว่า จะมีการตรวจสอบคลังสินค้ากลางจำนวน 27 คลัง โซโล 2 แห่งรวมทั้งสิ้น 29 แห่งในพื้นที่ 6 อำเภอของ จ.เชียงราย คือ อ.เวียงชัย อ.แม่จัน อ.เวียงป่าเป้า อ.ป่าแดด อ.แม่สาย และ อ.เชียงแสน ปริมาณข้าวรวมกันทั้งหมด 842,223 กระสอบ น้ำหนักรวม 7,657.30 ตัน คาดว่าจะใช้ระยะเวลาตรวจสอบทั้งหมดไม่เกิน 5 วัน เมื่อแล้วเสร็จจะรายงานต่อ คสช.ต่อไป

ที่ จ.กำแพงเพชร นางนันทิยา อุ้นประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานชุดตรวจที่ 60 พร้อมด้วย พ.ท.ชัยธัช ยิ้มทิม ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 4 นำกำลังทหารและ

เจ้าหน้าที่ทั้ง 4 ฝ่ายเข้าตรวจสอบโกดังเก็บข้าวของบริษัทเพชรภูผา เขาสว่าง ต.หนองปลิง อ.เมืองฯ โดยมีนายสุรพล วานิชเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้เดินทางมาสังเกตการณ์ด้วย

สำหรับโกดังแห่งนี้ อคส.ได้มาเช่านำปลายข้าวนาปรังปี 2555 มาเก็บเป็น 7 กอง จำนวน 87.129 กระสอบ รวมน้ำหนัก 8.7 ตัน เมื่อเปิดโกดังเข้าไปภายใน พบว่ามีกองข้าวลัมปิดขวางทางเดินจำนวน 5 กอง และที่กำลังจะสไลด์ลงมาอีก ส่วนสภาพกระสอบข้าวส่วนใหญ่มีมอดขึ้นเต็มไปหมด และบางกระสอบมีสภาพหลวมข้าวไม่เต็มกระสอบ นอกจากนี้ตามพื้นมีตัวมอดไต่กันย้วยเยี้ย และมีบางส่วนที่บินกันว่อนทั่วโกดัง ทำให้คณะกรรมการตรวจนับไม่สามารถจะตรวจนับได้ จึงได้สั่งปิดโกดังแห่งนี้ไว้ก่อน เพื่อที่จะให้ อคส.นำคนงานมาเรียงข้าวให้ขึ้นกอง เรียบร้อยก่อนจะกลับมาับจำนวนใหม่อีกรอบ

อย่างไรก็ตาม จากการตรวจนับจำนวนข้าวในพื้นที่ จ.กำแพงเพชร ที่ผ่านมามีทั้ง 3 วัน ไม่พบการทุจริตข้าว หาย พบแต่ข้าวที่เสื่อมสภาพเท่านั้น ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่ข้าวต้องเสื่อมคุณภาพไประยะเวลาของการเก็บ

ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

### ผู้ส่งออกข้าว แนะนำคสช. ระบายข้าวพร้อมตรวจโกดัง สกัดปัญหาข้าวเน่า

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คสช. ได้เชิญผู้ประกอบการด้านข้าว เช่น ผู้ส่งออก โรงสี ฯลฯ มารับฟังความคิดเห็นเรื่องการระบายข้าวในสต็อกรัฐบาล ที่ขณะนี้กำลังสับสนมากกว่า คสช.จะอนุญาตให้ระบายข้าวในสต็อกหรือไม่ อย่างไร และเมื่อไร เพราะก่อนหน้านี้ คสช.ได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์ชะลอการระบายข้าวในสต็อกไว้ก่อน และล่าสุดอยู่ระหว่างการตรวจสอบสต็อกข้าวทั่วประเทศ ทั้งนี้ สมาคมฯได้เสนอให้คสช.ระบายสต็อกข้าวรัฐบาล ควบคุมไปกับการตรวจสอบสต็อก โดยโกดังใดที่ตรวจสอบแล้วไม่มีปัญหา คือมีปริมาณข้าวอยู่ครบตามบัญชี และมีคุณภาพดี ก็น่าจะทยอยระบายออกไปเลย จะรอให้ตรวจสอบครบทุกโกดังก่อนแล้วค่อยระบายพร้อมกันคงไม่ได้ คงใช้เวลานานเป็นปี ซึ่งจะทำให้ข้าวเสื่อมคุณภาพลงเรื่อยๆ ราคาที่ขายได้ก็จะต่ำลง ทำให้รัฐเสียโอกาสในการขายข้าว

“แต่ในการระบายข้าว รัฐจะต้องไม่เร่งรีบดำเนินการเหมือนที่ผ่านมา ที่ต้องเอาเงินไปใช้หนี้ชานา แต่ต้องดูจังหวะ และราคาให้เหมาะสม ถ้าขายได้ราคาต่ำเกินไป ก็ไม่ต้องขาย ที่สำคัญ ตอนนี้โมเมนตัมของตลาดกำลังดีอยู่ เพราะข้าวไทยราคาไม่หนักคู่แข่งมาก โดยข้าวขาว 5% ของไทยอยู่ที่ตันละ 410 เหรียญสหรัฐใกล้เคียงกับเวียดนาม เมื่อคิดเป็นราคาข้าวเปลือกจะอยู่ที่ราว 8,200 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ทำตลาดได้ดี ถ้าเรารักษาการระดับนี้ไม่ให้สูงเกินไป การที่รัฐจะระบายข้าวก็ทำได้ง่ายขึ้น ทำให้การส่งออกคล่องตัว ประกอบกับ ตอนนี้ ข้าวในตลาดหมดแล้ว กว่าข้าวใหม่จะออกก็ประมาณเดือนต.ค. แต่ถ้าไม่ระบาย เราจะเสียโอกาส ข้าวจะเสื่อมเรื่อยๆ แต่มีข้าวบางตัวเก็บไว้ขายได้ในประเทศ เช่น ข้าวหอมเก่า เก็บได้ไม่มีปัญหา แต่ข้าวขาวทั่วไปต้องทยอยระบาย เพราะปริมาณข้าวรัฐที่มีมากถึง 17-18 ล้านตัน ใช้เวลา 3 ปีก็ยังไม่รู้จะขายได้หมดหรือเปล่า” นายชูเกียรติ กล่าว

ส่วนในระยะยาว หรือราวปลายปีจนถึงต้นปีหน้า ข้าวเปลือกฤดูการผลิตใหม่ปี 57/58 จะออกมาแล้ว ซึ่งคสช.ก็เป็นห่วงว่า ราคาอาจจะตกต่ำนั้น สมาคมฯได้เสนอว่า คสช.ต้องเจรจากับประเทศผู้ซื้อสำคัญ เช่น จีน มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ อิรัก อิหร่าน ที่ต้องการข้าวใหม่ โดยใช้ความสัมพันธ์ด้านการทหารช่วยเจรจาให้ประเทศเหล่านี้ซื้อข้าวจากไทย เพิ่มเติมจากตลาดปกติ เพราะยอมรับว่า ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ที่ข้าวไทยราคาสูงมาจากโครงการรับจำนำข้าว ทำให้ข้าวไทยเสียส่วนแบ่งตลาดในตลาดเหล่านี้ไป ถ้าใช้ความสัมพันธ์ของทหาร ส่วนแบ่งก็น่าจะกลับมา

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์

### ปทุมฯข้าวหาย 9 หมื่นกระสอบพิจิตรส่อสวม 9 พันตัน

การตรวจสอบข้าวในโกดังจังหวัดต่าง ๆ ตามโครงการรับจำนำข้าว ของรัฐบาลชุดก่อน ยังดำเนินการและพบความผิดปกติอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะที่ จ.ปทุมธานี แห่งเดียวพบมีข้าวหายถึง 9หมื่นกระสอบ

พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.) กล่าวเมื่อวานนี้(6 ก.ค.) ถึงโครงการรับจํานำข้าวว่า สำหรับนโยบายสำคัญที่ทางคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ได้ดำเนินการในโครงการรับจํานำข้าว โดยแต่งตั้ง ม.ล.ปนัดดา ดิสกุล ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ดูแลคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว และตนได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนของตำรวจ เข้าร่วมดูแลด้านการจัดกำลังกับทุกภาคส่วนเพื่อลงไปตามโครงการตรวจสอบ โดยล่าสุดทางคณะกรรมการ ได้ลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เพื่อตรวจสอบข้าวในโกดัง พบข้าวหายกว่า 9 หมื่นกระสอบ จึงมีการกล่าวโทษ และสั่งการให้พนักงานสอบสวนในพื้นที่ ลงไปตรวจสอบเพื่อหาความชัดเจนอีกครั้งในวันนี้

ที่ จ.พิจิตร นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้าชุดตรวจสอบข้าว พร้อมด้วยพ.ท.ณที ทิมเสน รองหัวหน้าชุด ทำการตรวจข้าว 3 จุด โดยได้ตรวจโกดังข้าวของ บจก.ศิริชัยอินเตอร์เทรค ตั้งอยู่อำเภอ ซึ่งเป็นโกดังข้าวของ องค์การตลาดเพื่อการเกษตร( อ.ต.ก.) โดยในโกดังแห่งนี้มีข้าวขาว 5% จำนวน 214,196 กระสอบ แต่ขณะนี้เหลือเพียง 13,123 กระสอบ โดยข้าวในโกดังแห่งนี้ได้ขายให้กับผู้ซื้อไปแล้ว และอยู่ระหว่างการขนส่ง แต่ก็ต้องปิดเพื่อรอการตรวจสอบไว้ก่อน หลังจากที่ม่คำสั่งปิดโกดังทั่วประเทศ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้เก็บตัวอย่างข้าวไปตรวจสอบอีกครั้ง

ส่วนแห่งที่ 2 เจ้าหน้าที่อีกชุดได้ไปตรวจสอบที่คลังเก็บข้าว บจก.เคทีป้อะโกร เลขที่ 25/3 ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ในไซโลหมายเลข 17 ซึ่งแสดงบัญชีว่า เป็นข้าวขาว 5% เป็นข้าวในโครงการรับจํานำข้าวปี 2556/57 จำนวน 13,986 ตัน แต่ตรวจพบเพียง 8,928 ตัน และยังพบอีกว่าข้าวที่เหลือทั้งหมดเป็นข้าวท่อนและข้าวปลาย แทนที่จะเป็นข้าวขาว 5% ตามบัญชี นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจข้าวยังระบุว่าน่าจะเป็นข้าวที่เก่ากว่าปี 2556/57 คล้ายกับการสวมข้าว ซึ่งจะตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง

สำหรับแห่งที่ 3 เจ้าหน้าที่อีกชุดหนึ่งได้ไปตรวจสอบที่คลังเก็บข้าว ย่งสงเส็ง อยู่เลขที่ 58 หมู่ 8 ต.ท่าบัว อ.โพทะเล พบว่าข้าวกองที่ 6 ล้ม จำนวน 2,000 กระสอบ จึงได้หยุดตรวจสอบและให้ทำการเรียงกระสอบใหม่ และให้เจ้าหน้าที่ทหารเฝ้าโกดังไว้ก่อน และจะมาตรวจสอบซ้ำใหม่

ที่ จ.ลพบุรี ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 5 ก.ค.ที่ผ่านมา คณะทำงานตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าว นำโดยนายโอภาส กลั่นบุศย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธาน ได้ไปยังคลังสินค้ากลางเก็บรักษาข้าวสาร(เช่า) ตามโครงการรับจํานำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 ซึ่งอยู่ภายในคลังสินค้าเมืองเจริญ หลังที่ 1 เลขที่ 115 หมู่ที่ 5 ต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง

ทั้งนี้ตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวสารเหนียวไม่ตรงตามชนิดที่แจ้งไว้ตามบัญชี คณะทำงานฯ จึงได้มีมติให้ทำการฝากองข้าวสารเพื่อคัดแยกและตรวจสอบการนับใหม่ให้ชัดเจน

ผลปรากฏว่า คณะทำงานฯไม่สามารถเปิดประตูคลังสินค้ากลางได้ เนื่องจากผู้ถือกุญแจประตูอีก 1 ดอกคือ บริษัท อามานะฮ์ซูเปอร์รีเทนเทนเดสคอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทตรวจสอบชนิดคุณภาพข้าว และรับรองก่อนที่จะรับมอบเข้าเก็บยังคลังกลาง(เซอร์เวย์) ไม่มาทำการเปิดประตูล็อกกุญแจประตู

ทำให้คณะทำงานฯไม่สามารถเข้าดำเนินการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวสารภายในคลังสินค้าดังกล่าวได้ จึงได้ไปดำเนินการแจ้งลงบันทึกประจำวันไว้กับ พ.ต.ท.ดุขฎิ ศรีสวรรณ์ พนักงานสอบสวน สภ.ป่าซาง ซึ่งคลังสินค้าเมืองเจริญ หลังที่ 1 เปิดรับมอบข้าวเมื่อวันที่ 13 มิ.ย.-31 ต.ค.2556 โดยมีปริมาณข้าวสารที่รับมอบ 38,609 กระสอบ คิดเป็นปริมาณ 3,854.6 ตัน

สำหรับการสุ่มตรวจโกดังจํานำข้าวที่ จ.อุทัยธานี ต่อเนื่องเป็นวันที่สาม นายวิสุทธิ นิรัตติวงศกรณ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี นำคณะทำงานตรวจสอบปริมาณข้าวและคุณภาพข้าว ชุดที่ 47 พร้อมเจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่การค้ภายในจังหวัด เร่งตรวจสอบโกดังข้าวของโรงสีพีชสุวรรณธัญญาภิจ ต.หลุมเข้า อ.หนองขาหย่าง โดยเข้าตรวจโกดังจํานำข้าวที่ 6 ซึ่งเป็นข้าว 5% จำนวน 290,000 กระสอบ พบว่าจำนวนเป็นไปตามสัญญา นอกจากนี้ยังได้เจาะลึกลงไปกลางกองข้าวชั้นที่ 13-15 เพื่อสุ่มตรวจคุณภาพของเมล็ดข้าวสาร พร้อมเก็บตัวอย่างส่งไปยังกองทัพบกที่ 3 เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบอย่างละเอียดว่าตรงตามสัญญาหรือไม่

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งข้อสังเกตว่า การตรวจช่วงสามวันที่ผ่านมา พบความผิดปกติในเรื่องสีของเมล็ด และเมล็ดข้าวที่หัก ไม่แน่ชัดว่าเกิดจากสาเหตุใด ซึ่งได้เก็บตัวอย่างส่งให้ผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งหนึ่งแล้ว

นายจรัส ศักดิ์จิรพาพงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 10 พร้อมคณะตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือ ได้ลงพื้นที่ จ.สุรินทร์ เพื่อสุ่มตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าว ที่ หจก. สีนเจริญสนม หลังที่ 3 โกดังกลางเก็บรักษาข้าวสารตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือก โดยมี อ.ต.ก.เป็นผู้เช่าโกดังเพื่อเก็บรักษาข้าว ตั้งแต่ปีการผลิต 2554/55 มีจำนวนข้าวคงเหลือในโกดังจำนวน 112,057 กระสอบ ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพและปริมาณข้าวที่เก็บไว้ในโกดังหรือไซโล ที่เป็นสถานที่เก็บข้าว

จากการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบจุดที่มีความเสียหายของตัวข้าว แต่จะพบการผุของกระสอบข้าว เพราะมีการเก็บรักษามาตั้งแต่ปีการผลิต 2554/55 โดยเจ้าหน้าที่ได้เก็บตัวอย่างข้าวไปตรวจสอบถึงคุณภาพ

อีกทีหนึ่ง ซึ่งคณะตรวจสอบฯ ลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์แบ่งเป็น 4 ชุด ออกตรวจโกดังเก็บรักษาข้าวของรัฐที่มีอยู่ในจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 101 โกดัง จำนวนข้าวประมาณ 8.3 ล้านกระสอบ นายจรัส กล่าวว่า รับผิดชอบตรวจสอบ 23 โกดัง โดยได้วางแผนที่จะดำเนินการถึงวันที่ 25 ก.ค.นี้ให้เรียบร้อย

*ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์*

### **'พาณิชย์'ดึงโรงสีซื้อน้ำตาลลดราคาข้าว**

นายสมชาติ สร้อยทอง อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า มาตรการในการดูแลราคาข้าวเปลือกฤดูกาล 2557/58 กรมได้ขอความร่วมมือโรงสีและผู้ประกอบการค้าข้าวเข้าไปรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรในราคาน้ำตาลตลาดต้นละ 100-200 บาท ในช่วงเดือนพ.ย. 2557 ถึง ม.ค. 2558 และจะต้องเก็บรักษาสต็อกข้าวไว้เป็นระยะเวลา 3-6 เดือนหรือตั้งแต่พ.ย. 2557-ก.ค. 2558

ทั้งนี้ โรงสีหรือผู้ประกอบการค้าข้าวที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวจะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล ซึ่งจะชดเชยดอกเบี้ยผ่านธนาคารพาณิชย์ที่โรงสีเป็นลูกค้าตามมูลค่าข้าวเปลือกที่ผู้เข้าร่วมโครงการรับซื้อในอัตรา 3% ปี นับตั้งแต่วันที่กู้ ซึ่งเชื่อว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยให้โรงสีมีสภาพคล่องเพียงพอที่จะรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร และไม่เร่งระบายผลผลิตออกสู่ตลาด ทำให้สามารถดึงราคาข้าวเปลือกส่วนเกินออกจากระบบตลาดได้จำนวนหนึ่ง

“มาตรการนี้เชื่อว่า จะทำให้ราคาข้าวเปลือกในระบบตลาดอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม มีเสถียรภาพ ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาหาราคาข้าวเปลือกตกต่ำ ซึ่งเป็นนโยบายของคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่มุ่งคืนความสุขให้ชาวนาทั้งการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้ชาวนา และโครงการต่างๆ ที่จะช่วยเหลือให้ชาวนาขายข้าวได้ในราคาที่ดีขึ้น” นายสมชาติ

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่า ขณะนี้คณะอนุกรรมการตรวจสอบสต็อกข้าว กำลังเร่งนำตัวอย่างข้าวสาร ที่ได้จากการสุ่มตัวทั่วประเทศมาตรวจสอบทางกายภาพ ว่าข้าวมีการเสื่อมสภาพไปมากเท่าไร หากมีการเน่าเสีย ก็จะมีการฟ้องร้องกับผู้รับผิดชอบในการดูแลสต็อกข้าวรัฐบาล โดยหากเป็นข้าวสารที่ได้จากโครงการรับจำนำข้าวปี 2554/55 ปี 2555/56 จากฟ้องร้องต่อเซอร์เวย์อร์ แต่หากเป็นข้าวที่ได้จากโครงการรับจำนำปี 2556/57 ทางผู้ประกอบการโกดัง จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งคาดว่าจะภายใน 1 เดือนนี้จะสามารถตรวจสอบแล้วเสร็จทั้งหมด

*ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์*

### **ข้าวไทยราคาพุ่งหลังคสช.สั่งหยุดระบาย**

นายสมเกียรติ มรรคยาธร นายกสมาคม ผู้ประกอบการข้าวถุงไทย กล่าวว่า หลังจากคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) สั่งหยุดการระบายข้าวในโกดังรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ราคาข้าวไทยปรับสูงขึ้น เช่น ข้าวขาว กก.ละ 13-14 บาทจากเดิม กก.ละ 12 บาท ข้าวหอมมะลิราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 33 บาท จากเดิม 29 บาท ซึ่งก็ยอมรับว่า มีผลต่อต้นทุนการผลิตข้าวถุง ซึ่งหากราคาข้าวที่เป็นวัตถุดิบยังมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ ก็คงส่งผล

ต่อราคาข้าวถุงที่จำหน่ายในท้องตลาดทั่วไป ต้องปรับราคาขึ้น แต่ขณะนี้ยังถือว่าผู้ประกอบการยังสามารถรับได้และยังไม่มีนโยบายให้ปรับขึ้นราคาข้าวถุงปลายทาง

นอกจากนี้ วันที่ 5 ก.ค. 2557 คณะอนุกรรมการพิจารณาด้านการผลิตและการตลาดข้าว ที่มี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองหัวหน้า คสช.เป็นประธาน เรียกหารือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมข้าวมาหารือร่วมกันที่ บก.ทบ ในเวลา 11.00 น. เพื่อรับฟังข้อเสนอต่างๆจากภาคเอกชน และร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมข้าวทั้งระบบ

ขณะนี้ผู้ประกอบการข้าวถุงซื้อวัตถุดิบจากข้าวนอกโครงการรับจำนำหรือข้าวที่ระบายออกมาจากโกดังก่อนหน้านี้บ้าง ยังไม่ถือว่าขาดแคลน แต่การที่ราคาข้าวภาพรวมสูงขึ้นก็ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตของเอกชน ซึ่งก็พอรับได้แต่ในอนาคตยังไม่แน่ว่าจะปรับตัวราคาขึ้นหรือไม่ ซึ่งต้องหารือกับทางคณะอนุกรรมการพิจารณาด้านการผลิตและการตลาดข้าวว่าจะเตรียมการอย่างไรต่อไปเพราะเอกชน ไม่อยากปรับราคาข้าวถุงขึ้น อยากคืนความสุขให้ประชาชนเหมือนกัน ซึ่งแนวทางบริหารสต็อกหลังจากช่วงนี้ไป ก็ควรตรวจสอบไปด้วย ขณะเดียวกันก็ต้องอนุมัติให้มีการระบายข้าวไปด้วยตามความเหมาะสม

*ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์*

### ตั้ง 3 กูรูที่ปรึกษาบอร์ดข้าว

นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า ล่าสุดคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) หรือบอร์ดข้าวที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)เป็นประธาน ได้มีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 3 รายเป็นกรรมการใน นบข. ประกอบด้วย นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) และนายอำนาจ ปะติเส ประธานกรรมการยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยมีหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะและคำปรึกษาต่างๆ

ทั้งนี้บอร์ดข้าวจะมีการประชุมนัดแรกในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ณ กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนิน คาดจะมีการหารือในประเด็นแนวทางการช่วยเหลือชาวนาในเรื่องการลดต้นทุนหลังสิ้นสุดโครงการรับจำนำข้าว รวมถึงแนวทางการระบายข้าวในสต็อกรัฐบาลหลังจากที่ได้มีการเปลี่ยนตัวปลัดกระทรวงพาณิชย์จากนางศรีรัตน์ รัษฐปานะ เป็นนางสาวชุติมา บุญยประภัศร โดยแนวทางและเป้าหมายการระบายจะต้องได้ราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพข้าว และช่วยยกระดับราคาข้าวเปลือกที่เกษตรกรขายได้เป้าหมายที่ 8.5-9 พันบาทต่อตัน

ขณะที่นางสาวกอบสุข เอี่ยมสุรีย์ นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย และกรรมการบริหารหอการค้าไทย เผยว่า ทั้งสองสถาบันได้ส่งยุทธศาสตร์ข้าว 3 เรื่องไปยัง คสช. แล้วได้แก่ ยุทธศาสตร์การลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต 2.การจัดตั้งเครือข่ายกลุ่มผู้เกี่ยวข้องในวงการข้าว เพื่อบูรณาการการทำงานให้มีความสอดคล้องกัน และ 3. การจัดตั้งกองทุนข้าวและชาวนาโดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษในการส่งออกข้าว (เซอร์ชาร์จ) ซึ่งจะได้มีการหารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องถึงอัตราที่เหมาะสมต่อไป

"ที่ผ่านมาผู้ส่งออก เวลาซื้อข้าวจากโรงสี ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่งคลังในอัตรา 0.75% แต่มีการจัดเก็บไม่ทั่วถึงและมีความเหลื่อมล้ำกันเช่นโรงสีที่เป็นผู้ส่งออกด้วยไม่เสีย ผู้ส่งออกบางคนหัวหมอบอกซื้อข้าวจากนาย ก. นาย ข.โดยไม่กลัวสรรพากร ดังนั้นในการจัดเก็บครั้งใหม่นี้เราเสนอให้เก็บค่าธรรมเนียมจากทุกฝ่ายที่มีการส่งออกเพื่อไม่ให้เกิดความได้เปรียบ-เสียเปรียบกัน เรื่องนี้เป็นข้อเสนอของสมาคมกับหอการค้าไทย ผู้ส่งออกส่วนใหญ่ยอมหรือไม่ไม่รู้ แต่คุณเจริญ(นายกสมาคมส่งออกข้าว)ได้เสนอแนวทางให้ คสช.พิจารณาแล้ว ซึ่งจะได้มีโอกาสอธิบายในรายละเอียดต่อไป"

สำหรับกองทุนข้าวและชาวนา หากเกิดได้จริง เบื้องต้นมีเป้าหมายเพื่อใช้เป็นทุนในการพัฒนาและสนับสนุนอุตสาหกรรมข้าวทั้งระบบ ต้ององค์กรมีคณะกรรมการบริหารกองทุนที่มาจากผู้มีส่วนได้-เสียรวมถึงตัวแทนจากภาครัฐเข้ามาช่วยกันดูแล รวมถึงการกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ เงื่อนไข รายละเอียดแผนงาน หรือกิจกรรม



ที่สามารถนำเงินกองทุนไปใช้ได้ เช่น การวิจัยและพัฒนา การพัฒนาเทคโนโลยี การเผยแพร่ความรู้ในการลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิต เป็นต้น

ด้านนายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ กล่าวเสริมว่า อัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ส่งออกข้าวเพื่อเข้ากองทุนข้าวและชวานาในครั้งนี้เป็นอัตราเท่าได้นั้นคงต้องหารือกันต่อไป อาจจะเป็น 0.75 หรือ 1% ต่อต้น เบื้องต้นกองทุนไม่ต่ำกว่า 1 พันล้านบาทบวกกับเงินที่รัฐบาลจะสมทบ รวมถึงเสนอให้นำเงินจากที่ผู้ส่งออกต้องเสียให้กับกรมการค้าต่างประเทศเพื่อส่งออกข้าวภายใต้โควตาภาษี(ปีละ 2.6 หมื่นตัน) ของสหภาพยุโรป (อียู) โดยเสียค่าธรรมเนียมอัตราต้นละ 2.5 พันบาท ซึ่งจะมีเงินจากส่วนนี้อีกประมาณปีละ 500 ล้านบาท เมื่อนำทั้ง 3 ส่วนมารวมกันคาดจะมีเงินกองทุนเบื้องต้นไม่ต่ำกว่า 2 พันล้านบาท

*ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ*

## **เปิดตลาดกลางประมูลข้าวสารแห่งที่ 2 ของประเทศ**

นายสุชาติ สินรัตน์ รองอธิบดีกรมการค้าภายในได้ เป็นประธานเปิดตลาดกลางประมูลข้าวสารจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมเปิดประมูลข้าวสาร ครั้งที่ 1 /2557 ซึ่งเป็นตลาดกลางแห่งที่ 2 ของประเทศ ต่อจากจังหวัดนครสวรรค์โดยมีนายสมชาย เลิศพงศ์ภักดิ์ รอง ผวจ.สุพรรณบุรี พ.ท.เสฏฐวุฒิ อ่ำเมือง รองหน.กลุ่มงานกิจการมวลชน กอ.รมน.จ.สุพรรณบุรี ร่วมพิธีเปิด เพื่อเป็นศูนย์กลางประมูลซื้อ-ขายข้าวสารในภาคกลาง

นายสุชาติ กล่าวว่า ในระยะต่อไปกรมการค้าภายในจะผลักดันให้มีตลาดกลางเพิ่มขึ้นในภาคอื่นๆ เพื่อสนับสนุนให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าข้าว และการประมูลข้าวของเอเชียและของโลก รวมทั้งจะเป็นแหล่งอ้างอิงราคาซื้อ-ขายด้วย ทั้งนี้ กรมการค้าภายในจะสนับสนุนให้มีการประมูลข้าวสารเกิดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่เปิดตลาดกลางประมูลข้าวแห่งแรกของประเทศ ที่ท่าข้าวกำนันทรง จังหวัดนครสวรรค์ มีการซื้อ-ขาย ไปแล้วทั้งสิ้น 33 ครั้ง ปริมาณข้าว 51,000 ตัน คิดเป็นมูลค่ารวม 800 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ช่วงที่มีการดำเนินโครงการรับจำนำข้าว ส่งผลให้การประมูลซื้อ-ขายข้าว ชบเซาลง เมื่อโครงการรับจำนำสิ้นสุดลง กรมการค้าภายในจึงได้ฟื้นฟูตลาดกลางค้าข้าวขึ้นมาอีกครั้ง เพื่อให้เป็นศูนย์กลางซื้อขายข้าวสารทุกชนิดทุกประเภท

ซึ่งผู้ซื้อและผู้ขายจะสามารถมั่นใจว่าจะได้รับสินค้าถูกต้องครบถ้วน คุณภาพตรงตามที่ตกลง และได้รับราคาที่เป็นธรรมทั้ง 2 ฝ่าย อันจะเป็นผลดีต่อระบบการซื้อขายข้าวสารของไทยโดยรวม สำหรับจังหวัดสุพรรณบุรี ถือว่ามีศักยภาพเหมาะสม เนื่องจากมีระยะทางห่างจาก กรุงเทพมหานครเพียง 100 กม. มีพื้นที่ปลูกข้าวและปริมาณผลผลิตมากเป็นอันดับ 1 ของภาคกลาง

ตลอดจนมีผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ในการจัดประมูลซื้อ-ขายข้าวสาร จึงได้รับการสนับสนุนให้เป็นตลาดกลางประมูลข้าวสารแห่งที่ 2 ของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมา ตลาดได้มีการซื้อขายข้าว ทั้งข้าวเปลือกและข้าวสาร โดยเฉพาะเดือนมีนาคม-พฤษภาคมของทุกปี มีปริมาณเฉลี่ยวันละกว่า 500 ตัน และมียอดขายตลอดทั้งปีกว่า 30,000 ตัน โดยตลาดกลางแห่งนี้ มีพื้นที่กว่า 21 ไร่ มีสถานที่เก็บสินค้า 12 หลัง ความจุรวมกว่า 3,000 ตัน พื้นที่ลานคอนกรีต 19 ไร่ มีรถตัก เครื่องวัดความชื้นและเครื่องตรวจวัดคุณภาพข้าว และเครื่องชั่งรถยนต์ อย่างครบครัน

*ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์*

## **บอร์ด.ก.ส.ไฟเขียวมาตรการช่วยเหลือชาวนาฤดูกาลผลิต 57/58 ตามมติ คสช.**

นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการธนาคารได้มีมติเห็นชอบให้ ธ.ก.ส.ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2557/58 ตามมติของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) จำนวน 3 โครงการ คือ 1.โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อการผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในปีลงร้อยละ 3 ต่อปี รายละไม่เกิน 50,000 บาท ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน วงเงินชดเชยดอกเบี้ย 2,292 ล้านบาท โดยรัฐบาลเป็นผู้จ่ายชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ ธ.ก.ส.แทนเกษตรกร คาดมีเกษตรกรได้รับประโยชน์ 3.57 ล้านราย เริ่ม 1 กรกฎาคม-31 ธันวาคม 2557

2.โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ได้แก่ สหกรณ์ภาคการเกษตร และกลุ่มเกษตรกร เพื่อกระตุ้นให้องค์กรของเกษตรกรเข้ามามีส่วนช่วยในการรักษาระดับราคาผลผลิตข้าวรวมทั้งมีการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต โดยการไปรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อการจำหน่าย วงเงินสินเชื่อ 18,000 ล้านบาท และเพื่อนำไปแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มอีก 2,000 ล้านบาท รวมวงเงิน 20,000 ล้านบาท โดย ธ.ก.ส. คิดดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตรา MLR -1 (ปัจจุบัน MLR เท่ากับร้อยละ 5 ต่อปี) ทั้งนี้จะคิดจากสถาบันเกษตรกรในอัตราร้อยละ 1 ที่เหลือรัฐบาลเป็นผู้รับภาระดอกเบี้ยแทนสถาบันเกษตรกร ระยะเวลา 12 เดือน และรัฐบาลยังสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้สถาบันเกษตรกรในวงเงิน 100 ล้านบาท สำหรับค่าเบี้ยประกันภัยและค่าบริหารโครงการที่เกี่ยวข้อง คาดว่ามีสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 464 แห่ง

3.โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ซึ่งเป็นสินเชื่อที่เข้าไปช่วยเกษตรกรในช่วงที่ผลผลิตออกมาเป็นปริมาณมากและมีราคาตกต่ำ ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรมีทางเลือกในการชะลอการขายโดยไม่ต้องพะวงกับปัญหาเงินที่จะนำมาใช้จ่ายในครัวเรือนและภาระหนี้สิน เพราะสามารถนำผลผลิตคือข้าวเปลือกหอมมะลิและข้าวเปลือกเหนียวมาขออยู่กับ ธ.ก.ส. ในอัตราร้อยละ 80 ของราคาตลาด ในวงเงินไม่เกินรายละ 300,000 บาท โดยไม่เสียดอกเบี้ย กำหนดชำระคืนภายใน 4 เดือนนับถัดจากเดือนรับเงินกู้ เริ่มตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 เป้าหมายดำเนินการในเขตพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวนข้าวเปลือก 1.5 ล้านตัน วงเงินสินเชื่อ 17,280 ล้านบาท โดยใช้เงินทุนธ.ก.ส. และรัฐเป็นผู้ชดเชยต้นทุนเงินในอัตรา FDR+1 รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการส่งมอบข้าวเปลือกของเกษตรกรจากยุ้งฉางถึงจุดส่งมอบในอัตร่าตันละไม่เกิน 300 บาท กรณีราคาตลาดต่ำกว่าวงเงินให้สินเชื่อ และรัฐบาลกำหนดมาตรการระบายข้าวเปลือก ซึ่งทั้ง 3 โครงการจะแยกการดำเนินงานออกจากบัญชีปกติของ ธ.ก.ส.

นายลักษณ์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ คณะกรรมการยังเห็นชอบให้กองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย กู้เงินสำหรับนำไปจ่ายเพิ่มค่าอ้อยฤดูกาลผลิตปี 2556/57 ในอัตร่าบาท/ตัน โดยจ่ายตรงให้กับชาวไร่อ้อยในทุกตัน อ้อยที่ส่งเข้าหีบในโรงงานน้ำตาลทราย จากปริมาณผลผลิตอ้อยทั้งสิ้น 103.665 ล้านตัน วงเงินกู้ 16,586.52 ล้านบาท กำหนดชำระหนี้เสร็จสิ้นภายใน 17 เดือนนับแต่วันกู้ โดย ธ.ก.ส.คิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR-0.75 ต่อปี

*ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)*



## เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-30 มิ.ย. 2557 มีจำนวน 671,174 ตัน มูลค่า 284.242 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) โดยปริมาณลดลง 3.9% และมูลค่าลดลง 3.0 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ที่ส่งออกได้ 698,199 ตัน มูลค่า 293.132 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) สำหรับการส่งออกตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2557 มีจำนวน 3.003 ล้านตัน มูลค่า 1.296 พันล้านเหรียญสหรัฐโดยปริมาณลดลง 13.8% และมูลค่าลดลง 17.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ที่ส่งออกได้ 3.485 ล้านตัน มูลค่า 1.575 พันล้านเหรียญสหรัฐ (FOB)

สถานการณ์ราคาข้าวของเวียดนามในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากมีความต้องการข้าวจากประเทศจีน อินโดนีเซีย และความเป็นไปได้เกี่ยวกับการขายข้าวล็อตใหม่ให้แก่ฟิลิปปินส์ ประกอบกับสต็อกข้าวในฤดูกาลผลิตหลักที่มีปริมาณลดลง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ช่วยหนุนตลาดทำให้ราคาข้าวยังคงมีทิศทางปรับตัวสูงขึ้น โดยข้าวขาว 5% ราคาอยู่ที่ 420-430 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี เพิ่มขึ้นจากระดับ 405-415 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อน ส่วนข้าวขาว 25% ราคาอยู่ที่ 370-375 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี เพิ่มขึ้นจากระดับ 365-370 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี เมื่อสัปดาห์ก่อน

*ที่มา Oryza.com*

## กัมพูชา

สำนักงานบริการพิธีการส่งออกข้าว (SOWS-REF) รายงานว่าในเดือน มิ.ย. 2557 ที่ผ่านมา กัมพูชาส่งออกข้าว 29,966 ตัน เพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบกับเดือน มิ.ย. ปีที่ผ่านมาที่ส่งออก 29,105 ตัน โดยในช่วงครึ่งแรกของปี (ม.ค.-มิ.ย.) กัมพูชาส่งออกข้าว 177,928 ตัน เพิ่มขึ้น 1% เมื่อเทียบกับ 175,959 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน สำหรับชนิดข้าวที่กัมพูชาส่งออกประกอบด้วย ข้าวหอม Phka Malis (Jasmine Rice) 66,341 ตัน ข้าวขาว 65,460 ตัน ข้าวหอม Senkraob/Neangsauy 8,057.5 ตัน ข้าวหอม neang malis 7,308.3 ตัน ข้าวึ่ง (Parboiled Rice) 11,104 ตัน เป็นต้น โดยในกลุ่มของข้าวหอม (Fragrant) มีจำนวนรวม 88,378 ตัน (สัดส่วน 49.7% ของปริมาณส่งออกทั้งหมด) กลุ่มข้าวขาว 78,446 ตัน (44.1% ของปริมาณส่งออกทั้งหมด)

ประเทศผู้นำเข้าที่สำคัญในเดือน ม.ค.-มิ.ย. 2557 ประกอบด้วย ประเทศโปแลนด์จำนวน 33,605 ตัน ฝรั่งเศสจำนวน 33,517 ตัน เนเธอร์แลนด์ 17,381 ตัน มาเลเซีย 16,693 ตัน เบลเยียม 9,594 ตัน สาธารณรัฐชุก 8,068 ตัน จีน 7,731 ตัน สิงคโปร์ 1,268 ตัน ฮองกง 464 ตัน เป็นต้น ส่วนประเทศไทยมีการนำเข้า 1,550 ตัน โดยในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ กัมพูชาส่งออกข้าวไปยัง 54 ประเทศทั่วโลก

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## ลาว

หนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ ไทม์รายงานว่า ฤดูฝนที่มาล่าช้าก่อให้เกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับการผลิตข้าวในพื้นที่หลายจังหวัดของประเทศลาว ทั้งนี้กระทรวงการเกษตรและป่าไม้ของลาวเปิดเผยว่า ภัยแล้งส่งผลให้เกษตรกรบางรายตัดสินใจหว่านเมล็ดพันธุ์ใหม่ ขณะมีรายงานว่าขณะนี้เกษตรกรส่วนใหญ่ในจังหวัดบอลิแกมไซ, กัมเมือน, เซียงซวง และหัวพานยังเพิ่งเริ่มหว่านข้าว ปัญหาดังกล่าวทำให้เกิดคำถามกับการผลิตข้าวของรัฐบาลว่าในปีนี้จะทำได้ตามเป้า 512 ก.ก.ต่อพื้นที่ 1 ไร่หรือไม่ โดยในแต่ละปีจะเกิดความสูญเสียในกระบวนการผลิตข้าวจำนวนมากเนื่องจากภัยธรรมชาติ อาทิ ภัยแล้ง และอุทกภัย เป็นต้น

เมื่อปีที่แล้ว กระทรวงเกษตรของลาวได้ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตข้าวให้ได้ 464 ก.ก. ต่อพื้นที่ 1 ไร่โดยตั้งเป้าหมายไว้ที่ 4.5 ล้านไร่ทั่วประเทศ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ภัยน้ำท่วมก็สร้างความเสียหายให้แก่ข้าวกินพื้นที่กว่า 284,375 ไร่ ซึ่งทำให้สูญเสียข้าวไปหลายพันตันเลยทีเดียว

ทางกระทรวงคาดการณ์ว่า จะเพิ่มปริมาณการผลิตข้าวจาก 3.8 ล้านตันขึ้นเป็น 4 ล้านตันในปี นี้ ทั้งนี้ ลาวเป็นหนึ่งในประเทศผู้เพาะปลูกข้าวรายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน โดยมีการส่งออกข้าวสู่เวียดนาม ไทย จีน และประเทศอื่นๆเฉลี่ย 200,000-300,000 ตันต่อปี

ที่มา [สำนักข่าวอินโฟเควสท์ \(IQ\)](http://สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ))

## อินโดนีเซีย

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (The Central Statistics Agency; BPS (Badan Pusat Statistik)) รายงานว่าผลผลิตข้าวในปี 2014 นี้ คาดว่าจะมีปริมาณ 69.8 ล้านตันข้าวเปลือก ลดลง 2% เมื่อเทียบกับปริมาณ 71.28 ล้านตัน ในปีก่อน ซึ่งการลดลงเป็นผลจากพื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตต่อพื้นที่ลดลง โดยคาดว่าพื้นที่เพาะปลูกจะมีประมาณ 84.8 ล้านไร่ ลดลง 2% จากปีก่อน โดยพื้นที่เขตชวา(the Jawa region) คาดว่าจะลดลงประมาณ 4% เหลือ 38.7 ล้านไร่ ขณะที่พื้นที่ในเขตชวาต่ำ (the Lower Jawa region) คาดว่าจะมีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 46 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อน ทางด้านผลผลิตข้าวเปลือกต่อพื้นที่นั้นคาดว่า ในปี 2014 จะอยู่ที่ 823 ก.ก.ต่อไร่ ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อน

ทางด้าน กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) นั้น คาดว่าในปี 2014 นี้ อินโดนีเซียจะมีผลผลิตประมาณ 37.355 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 2% จากปีก่อน โดยมีการบริโภคข้าวประมาณ 38.65 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1% จากปีก่อน และจะมีการนำเข้าข้าวประมาณ 1.5 ล้านตัน

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## มาเลเซีย

องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) คาดการณ์ว่า ในปีการผลิต 2014/15 (ก.ค.-มิ.ย.) มาเลเซียจะนำเข้าข้าวประมาณ 1.1 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 10% จากปีการผลิต 2013/14 สำหรับผลผลิตข้าวนั้น FAO คาดว่าในปี 2014 นี้มาเลเซียจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 2.7 ล้านตันข้าวเปลือก หรือประมาณ 1.755 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 3% จากปี 2013 เนื่องจากในปีนี้มีผลผลิตต่อพื้นที่เพาะปลูกมีปริมาณเพิ่มขึ้นเพราะสภาพอากาศเอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูก และการที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการเพาะปลูกข้าวทั้งการให้เงินอุดหนุนปัจจัยการผลิตและเครื่องจักรต่างๆ โดยในขณะนี้การเก็บเกี่ยวผลผลิตในฤดูเพาะปลูก Sarawak (ช่วงกลางเดือน ส.ค.-กลางเดือน พ.ค.) ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว และได้เริ่มเพาะปลูกข้าวในฤดูเพาะปลูก Sabah ไปจนถึงปลายเดือน ก.ย. นี้

ทางด้าน กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) นั้น คาดว่าในปี 2014 นี้ มาเลเซียจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 1.755 ล้านตันข้าวสาร และนำเข้าข้าวประมาณ 1.1 ล้านตัน ส่วนในปี 2015 คาดว่าจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 1.8 ล้านตันข้าวสาร และนำเข้าข้าวประมาณ 1.1 ล้านตัน เท่ากับในปี 2014 นี้

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## อินเดีย

กรมอุตุนิยมวิทยา (The India Meteorological Department) รายงานว่า ในเดือนมิ.ย. ที่ผ่านมา ปริมาณน้ำฝนมีเพียง 92.4 มิลลิเมตร ซึ่งต่ำกว่าระดับค่าเฉลี่ยในช่วงปี 1951-2000 ถึง 43% และต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี 2009 ขณะที่มีการพยากรณ์เกี่ยวกับปรากฏการณ์เอลนีโญ ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาภัยแล้งและผลผลิตธัญพืชลดลง เพราะการเพาะปลูกต้องเลื่อนจากกำหนดเดิมขณะที่ปริมาณน้ำฝนก็จะไม่เพียงพอ

องค์การอาหารแห่งชาติ (The Food Corporation of India; FCI) รายงานว่า สต็อกข้าวในคลังของรัฐบาล (The central pool) ณ วันที่ 1 ก.ค. 2557 มี 25.41 ล้านตัน ลดลง 19% เมื่อเทียบกับจำนวน 31.51 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และลดลง 9% เมื่อเทียบกับจำนวน 28.03 ล้านตันในเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลจากภาวะราคาข้าวในประเทศปรับตัวสูงขึ้นทำให้รัฐบาลจัดหาข้าวได้น้อยลง อย่างไรก็ตามสต็อกข้าวในปัจจุบันมีจำนวนมากเป็น 2 เท่าของระดับสต็อกขั้นต่ำ (The buffer and strategic reserve norms) ที่รัฐบาลกำหนดไว้สำหรับช่วงเวลานี้ที่ 11.8 ล้านตัน ในส่วนของสต็อกพืชอาหาร (Total food grain stocks) นั้นมีจำนวน 66.41 ล้านตัน ลดลง 10% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และลดลง 6% เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา โดยสต็อกข้าวสาละมีจำนวน 39.801 ล้านตัน ลดลง 6% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และลดลง 4% เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## ปากีสถาน

สำนักงานสถิติปากีสถาน (The Pakistan Bureau of Statistics; PBS) รายงานว่า ในช่วง 11 เดือน (ก.ค. 56 — พ.ค. 57) ของปีงบประมาณ 2556/57 (ก.ค. 56 — มิ.ย. 57) ปากีสถานส่งออกข้าวได้ 2.9 ล้านตัน ลดลง 8% เมื่อเทียบกับจำนวน 3.15 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (2555/56) โดยในปีงบประมาณ 2555/56 (ก.ค.55 — มิ.ย.56) ปากีสถานส่งออกข้าวได้ 3.1 ล้านตัน (แบ่งเป็นข้าวบาสมати 593,257 ตัน และข้าวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมати 2.5 ล้านตัน) มูลค่าส่งออกรวม 1.98 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณและมูลค่าลดลง 14% และ 1% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

ทั้งนี้ การส่งออกข้าวข้าวที่ไม่ใช่บาสมати (non-basmati rice) ในช่วง 11 เดือนของปีงบประมาณปัจจุบัน (เดือน ก.ค. 2556-พ.ค. 2557) มีจำนวน 2.33 ล้านตัน ลดลง 8% จากจำนวน 2.54 ล้านตันในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวบาสมามีการส่งออกจำนวน 583,791 ตัน ลดลง 5% จากจำนวน 613,857 ตันในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของมูลค่าส่งออกนั้นกลับมีมูลค่าเพิ่มขึ้น โดยในช่วง 11 เดือน (ตั้งแต่เดือน ก.ค. 2556-พ.ค. 2557) ของปีงบประมาณปัจจุบัน มีมูลค่าส่งออกประมาณ 2 พันล้านเหรียญ เพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบกับ

ช่วงเดียวกับของปีก่อน โดยมูลค่าส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติมีมูลค่าประมาณ 1.43 พันล้านเหรียญ เพิ่มขึ้น 23% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกับของปีก่อน ขณะที่ข้าวบาสมาติมีมูลค่าส่งออก 607 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกับของปีก่อน

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## อิรัก

คณะกรรมการธัญพืชอิรัก (The Iraq Grain Board; IGB) ประกาศผลการประมูลซื้อข้าวบาสมาติจำนวนอย่างน้อย 15,000 ตัน จากประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. ที่ผ่านมา โดยตกลงซื้อจำนวน 87,500 ตัน ประกอบด้วย ข้าวึ่งบาสมาติ (creamy parboiled grade) จำนวน 30,000 ตัน ราคา 1,595 เหรียญสหรัฐต่อตัน CIF ข้าวึ่งพูซาบาสมาติ (pusa creamy parboiled grade) จำนวน 30,000 ตัน ราคา 1,435 เหรียญสหรัฐต่อตัน CIF ข้าวบาสมาติ 1121 (pure 1121 grade) จำนวน 20,000 ตัน ราคา 1,593 เหรียญสหรัฐต่อตัน CIF และข้าวพูซาบาสมาติ (pure pusa grade) จำนวน 7,500 ตัน ราคา 1,440 เหรียญสหรัฐต่อตัน CIF

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## อาร์เจนตินา

กระทรวงเกษตร (The Ministry of Agriculture in Argentina) รายงานว่า ในช่วงเดือน ม.ค.-เม.ย. มีการส่งออกข้าวจำนวน 212,051 ตัน เพิ่มขึ้น 33% เมื่อเทียบกับจำนวน 159,925 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในเดือน เม.ย. มีการส่งออกข้าวจำนวน 88,169 ตัน เพิ่มขึ้น 74% เมื่อเทียบกับจำนวน 50,542 ตัน ในเดือน มี.ค. ที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้น 92% เมื่อเทียบกับจำนวน 45,871 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ประเทศผู้นำเข้าที่สำคัญคือ อิรักและบราซิล โดยมีสัดส่วนนำเข้ารวมกันถึง 93% ในเดือน เม.ย. ที่ผ่านมา โดยอิรักนำเข้าไป 61,249 ตัน และบราซิลนำเข้า 20,675 ตัน นอกจากนี้ยังส่งไปยังประเทศโบลิเวียจำนวน 3,503 ตัน ไปชิลี 890 ตัน ไปคอสตาริกา 875 ตัน ส่วนที่เหลือถูกส่งไปยังประเทศอื่นๆ เช่น แคนาดา เดนมาร์ก ปารากวัย เยอรมนี สหรัฐฯ และนิวซีแลนด์

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์ว่าในปีการผลิต 2014/15 อาร์เจนตินาจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 1 ล้านตัน มีการบริโภคประมาณ 440,000 ตัน และส่งออกประมาณ 600,000 ตัน

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## บราซิล

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดว่า ในปีการผลิต 2013/14 (เม.ย.-มี.ค.) บราซิลส่งออกข้าวประมาณ 950,000 ตัน เพิ่มขึ้น 13% เมื่อเทียบกับจำนวน 840,000 ตัน ในปีก่อนหน้า เนื่องจากคาดว่าอุปทานข้าวมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากผลผลิตในประเทศและการนำเข้าที่เพิ่มขึ้น

ส่วนการนำเข้าข้าวนั้น ในปีการผลิต 2013/14 (เม.ย.-มี.ค.) บราซิลนำเข้าข้าวประมาณ 700,000 ตัน เพิ่มขึ้น 9% เมื่อเทียบกับจำนวน 641,000 ตัน ในปีก่อนหน้า โดยนำเข้าจากประเทศในกลุ่ม Mercosul เช่น อาร์เจนตินา ปารากวัย และอุรุกวัย เนื่องจากมีการยกเว้นภาษีนำเข้า (Common External Tariff; TEC) 12%

ทั้งนี้ USDA คาดว่าใฝนปีการผลิต 2013/14 บราซิลจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 12.5 ล้านตันข้าวเปลือกหรือประมาณ 8.5 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบกับจำนวน 11.819 ล้านตันข้าวเปลือกในปีก่อนหน้า เนื่องจากมีผลผลิตต่อพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นประกอบกับราคาข้าวที่เพิ่มขึ้น

สำนักงานการค้าต่างประเทศ (Brazil Bureau of Foreign Trade) รายงานว่า ในปี 2013 ที่ผ่านมา (ม.ค.-ธ.ค.) บราซิลส่งออกข้าวปริมาณ 918,050 ตัน ลดลง 20% เมื่อเทียบกับปริมาณ 1.152 ล้านตันในปี 2012 ส่วนการนำเข้าข้าวนั้น ในปี 2013 มีการนำเข้าประมาณ 757,180 ตัน เพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบกับปริมาณ 740,370 ตันในปี 2012

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)